



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ... 13864
 วันที่ 13 มี.ค. 2568
 เวลา.....

ที่ สธ ๐๔๑๗.๔/ว ๗๕๒

กรมควบคุมโรค

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐนำหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมายไปรับฟังความคิดเห็น โดยต้องประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดทำร่างกฎหมาย รวมถึงจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ นั้น

กรมควบคุมโรค พิจารณาแล้วเห็นสมควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องมาพิจารณาประกอบการจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อไป โดยเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๖๘ ผ่านระบบสารสนเทศของกรมควบคุมโรค (<https://forms.gle/po6g31afqRwZ96x7A>) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ


 (นายนิติ เทตานุรักษ์)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๙๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๑๔๙๓



QR code สำหรับแสดงความคิดเห็น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
 เลขรับ... 997
 13 มี.ค. 2568
 เวลา.....

ได้รับ นวส. ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น

มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐนำหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมายไปรับฟังความคิดเห็น โดยต้องประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อมูลประกอบการรับฟัง อาทิ สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือทำภารกิจในเรื่องนั้น รวมทั้งความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ คำอธิบายหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมาย บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรรับทราบ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงขอชี้แจงข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น และระยะเวลาการเริ่มต้นและสิ้นสุด

วิธีการส่งประเด็นไปถามหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยให้แสดงความคิดเห็นผ่านระบบสารสนเทศของกรมควบคุมโรค และวิธีการรับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๖๘

๒. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า โดยที่รัฐบาลประกาศนโยบายให้ปี ๒๕๖๘ เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 โดยจะได้ส่งเสริมการจัดเทศกาลระดับโลกต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีทั้งในเมืองหลักและเมืองนำเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และสถานบริการอื่น ๆ อย่างไรก็ตามยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อจำกัดทางกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นักท่องเที่ยว จึงมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของสังคม ความปลอดภัยของประชาชน และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. เพื่อแก้ไขปรับปรุงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อลดอุปสรรคและข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

๓. หลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมาย

กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา ๕ วัน ไว้ตามเดิม ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา โดยเพิ่มเติมช้อยกเว้น จากเดิม ยกเว้น เฉพาะการขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ให้เพิ่มเติม ช้อยกเว้น สำหรับการขายในสถานที่ ดังนี้

๓.๑ การขายในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

๓.๒ การขายในสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓.๓ การขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

๓.๔ การขายในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือนานาชาติ และมีคนจำนวนมาก ไปทำกิจกรรมร่วมกันตามรายชื่อสถานที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด โดยคำแนะนำ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นอกจากนั้น ยังกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ได้รับการยกเว้น ต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จำเป็น เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ความปลอดภัย ของประชาชน และการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน

ร่างประกาศฉบับนี้ มีหลักการสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพิจารณาผลกระทบ อย่างรอบด้าน ทั้งด้านการคุ้มครองสุขภาพและสังคม รวมถึงด้านเศรษฐกิจ โดยคงไว้ซึ่งวันห้ามขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ทั้ง ๕ วัน และเพิ่มเติมช้อยกเว้นเท่าที่จำเป็น ซึ่งเป็นแนวทางที่สมดุลกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งประชาชน ที่สมควรได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่อาจได้รับอุปสรรค จากการกำหนดมาตรการดังกล่าว ทั้งยังคงไว้ซึ่งหลักการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย

๔. ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและภาครัฐราชการ ผู้บังคับใช้กฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ

QR Code ประกอบการแสดงความคิดเห็นร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น

<https://bit.ly/4kq2Dsd>



เสนอความเห็นผ่าน Google Form

<https://forms.gle/po6g31afqRwZ96x7A>

(หน่วยงานราชการ)